

กรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังร่วมกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ผลักดันการให้บริการไกล่เกลี่ย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมตราชู ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และนายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความร่วมมือด้านวิชาการ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดความคุ้มครองและปกป้องสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านบริการเชิงรุก ในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยในทุกมิติ โดยบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถือเป็นหนึ่งใน บริการที่กรมฯ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเป็นหลักประกันให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่า เมื่อมีปัญหาด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาเกิดขึ้น กรมฯ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมารกรมฯ ได้เริ่มบริการไกล่เกลี่ยฯ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสนใจกับการเลือกใช้บริการไกล่เกลี่ย เพิ่มมากขึ้น โดยข้อพิพาทส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้และไม่เข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งข้อพิพาทในลักษณะนี้ เป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยเจรจาระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ พร้อมทั้งกรมฯ จะต้องให้ความรู้ประชาชน ควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้เกิดกรณีข้อพิพาทขึ้นอีก”

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญ คือ การสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงการให้บริการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันระหว่างกรมฯ และศาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในบริการระดับข้อพิพาทมากขึ้น เช่น กระบวนการส่งต่อกรณีพิพาทร่วมกัน สำหรับกรณีที่กรมฯ ไกล่เกลี่ยสำเร็จและมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง ระดับข้อพิพาท หากคู่สัญญาประสงค์จะทำให้เกิดเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล กรมฯ จะส่งต่อเรื่อง ให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องของศาล เพื่อให้สะดวกต่อการที่คู่สัญญาจะขอต่อศาลให้ออกเป็นคำพิพากษา ตามยอม ตลอดจนมีการติดตามผลการระงับข้อพิพาทระหว่างกัน ซึ่งการเชื่อมโยงกระบวนการดังกล่าว จะทำให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ครบวงจร และประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ กรมฯ และศาล มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งช่วยยกระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาได้ โดยศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา <https://www.ipthailand.go.th> หัวข้อ “การระงับข้อพิพาท” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานระงับข้อพิพาท กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. ๐๒-๕๔๗-๕๐๒๙ ในวันและเวลาราชการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
16 มกราคม 2567